



คณะทำงานเพื่อ
โลกเย็นที่เป็นธรรม



ข่าวสำหรับสื่อมวลชน

รัฐบาลไทยและภาคประชาสังคมยกทำที่ไทยในการเจรจาเรื่อง โลกร้อน
เตรียมการประชุมสุดยอดที่โคเปนเฮเกน

กรุงเทพฯ 14 กันยายน 2552 การสัมมนาเพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดทำ “ข้อเสนอไทยสู่การประชุม
ที่โคเปนเฮเกน ได้หารือเกี่ยวกับทำที่ไทยต่อที่ประชุมประเทศภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ครั้งที่ 15 ที่กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก ในเดือนธันวาคมศกนี้ การสัมมนาดังกล่าว
จัดขึ้น ณ ห้องประชุม โลตัส ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

ในการประชุมที่โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์กในเดือนธันวาคม 2552 ผู้นำโลกที่เข้าร่วมการประชุม
ดังกล่าวมีภารกิจหลักในการเผชิญหน้ากับสิ่งที่ท้าทายต่อมนุษยชาติในขณะนี้ ประเทศภาคีเจรจาหาหนทาง
เรื่องตกลงระหว่างประเทศด้านกรเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหลังจากพิธีสารเกียวโตครบวาระในปี 2555
คณะเจรจาผู้แทนไทยจะนำเสนอทำที่ไทยที่สะท้อนมุมมองของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

รัฐบาลไทยร่วมกับภาคประชาสังคมและหน่วยงานสหประชาชาติในประเทศไทยร่วมกันจัดสัมมนา
เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งประเทศในการกำหนดทำที่และจุดยืนของไทยในการเจรจา
ที่โคเปนเฮเกน การสัมมนาฯ เป็น โอกาสให้ภาคประชาสังคม และภาครัฐบาลแสดงข้อคิดเห็นเรื่อง โลกร้อน
และให้ภาครัฐบาลพิจารณาทำที่และมุมมองของกลุ่มและชุมชนต่าง ๆ เรื่องการแลกเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นภัยต่อประชาชนไทยหลายล้านคนที่ต้องพึ่งพาภาคการเกษตร
เพื่อการดำรงชีวิต ซึ่งภาวะ โลกร้อนก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อทรัพยากรธรรมชาติและมีผลกระทบต่อชุมชนที่
ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้

นางกวี โยป ชน ผู้ประสานงานองค์การสหประชาชาติ กล่าวว่าอุณหภูมิโลกที่เพิ่มขึ้นเพียง 1 องศา
เซลเซียสสามารถทำลายการผลิตข้าวที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยและระดับน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้นเพียง
ไม่กี่เซนติเมตรสามารถท่วมกรุงเทพฯ ได้ และทำลายการท่องเที่ยวชายฝั่งของไทย คุณกวีกล่าวว่าชุมชนที่
อ่อนแอมากที่สุดจะได้รับผลกระทบมากที่สุดจากภาวะ โลกร้อนที่รุนแรงและมีแนวโน้มที่จะรุนแรงมากยิ่งขึ้น
กว่าเดิม ดังนั้น ประเทศไทยจึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับตัวต่อภาวะ โลกร้อน โดยย้ำว่าการเพิกเฉยไม่
ดำเนินการไม่ใช่ทางเลือก



คณะทำงานเพื่อ
โลกเย็นที่เป็นธรรม



นางนิศากร โขมิตรรัตน์ เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวสุนทรพจน์ในนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าประเทศไทยยังต้องมีการพัฒนาเพื่อผลประโยชน์ต่อประชากร โดยการลดก๊าซเรือนกระจกตามความสมัครใจผ่านการพัฒนาที่ยั่งยืน ในกรณีนี้ เลขาธิการฯ ย้ำว่าสังคมไทยจะต้องปรับแนวความคิดต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีจำกัดและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากความฟุ่มเฟือย นอกจากนี้ รัฐบาลไทยสนับสนุนเกษตรกรในการใช้แนวปฏิบัติด้านการเกษตรเพื่อปรับตัวต่อภาวะโลกร้อน โดยตระหนักถึงความมั่นคงด้านอาหารเป็นสำคัญ

นางสาวเพ็ญโฉม แซ่ตั้ง ผู้ประสานคณะทำงานเพื่อโลกเย็นที่เป็นธรรมได้ นำเสนอประเด็นที่ภาคประชาสังคมเป็นห่วงในการจัดการปัญหาโลกร้อน คุณเพ็ญโฉม ย้ำถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและให้ตระหนักถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นในการกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาโลกร้อน นอกจากนี้ ภาคประชาสังคม เน้นว่า ในการเจรจาโลกร้อนระดับ โลก ประเทศพัฒนาแล้ว ต้องรับผิดชอบในการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจังในประเทศของตนเอง และต้องทำตามพันธกรณีในการสนับสนุนประเทศกำลังพัฒนา ในการปรับตัวรับผลกระทบโดยไม่มีเงื่อนไข นอกจากนี้ ตัวแทนของเครือข่ายโลกเย็นที่เป็นธรรม เน้นว่าการใช้กลไกตลาด และการซื้อขายคาร์บอน เป็นการผลักภาระความรับผิดชอบเพื่อลดภาวะโลกร้อนจากกลุ่มหนึ่งไปสู่อีกกลุ่มหนึ่งเท่านั้น ซึ่งขัดแย้งกับหลักความเป็นธรรมในการแก้ไขปัญหาโลกร้อนและไม่สามารถช่วยลดภาวะโลกร้อน

ผลของการสัมมนาฯ จะนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติเพื่อประกอบการกำหนดท่าทีของไทยในการเจรจาที่กรุงโคเปนเฮเกนในเดือนธันวาคมปีนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ (ภาษาอังกฤษ) นาง Dominique Larsimont (UNDP) 02 288 1814, 087 8238810;

dominique.larsimont@undp.org

(ภาษาไทย) นายคุณุตม์ พลกุลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 02 265 6612, 087 344 1476 kanud9@hotmail.com

นางสาวกิงกร นรินทรกุล ณ อยุธยา มูลนิธิซีวีวี 02 935 3827, 081 530 8339 nkingkom@hotmail.com